

Năm nay, nhân kỷ niệm 55 năm biên niên sử Địch Biên Phủ (1954 – 2009), hôm 7.5.2009 vừa qua, phóng viên đài BBC đã phỏng vấn Giáo Sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Viên Trưởng Bộ Văn Việt Nam Học ở Hà Nội, về những tài liệu mà Trung Quốc đã công bố liên quan đến sự trợ giúp và vai trò của Trung Quốc trong chiến tranh Địch Biên Phủ. Giáo Sĩ Ngọc thừa nhận rằng những thông tin đó đã làm nhiễu loạn và Việt Nam lúng túng. Nhưng ông cho biết giới nghiên cứu Việt Nam cũng đã có những bằng chứng để phản ánh cách đưa tin của Trung Quốc.

Thật ra, tài liệu của Trung Quốc không chỉ nói về sự viện trợ và vai trò của Trung Quốc trong trận Địch Biên Phủ, mà trong cuốn sách chiến tranh Pháp của Việt Minh từ 1959 đến 1954. Đây là những tài liệu đã làm đảo lộn CSVN như chúng ta biết, vì những sơ thảo khó khăn nhàn đã được phơi bày ra ánh sáng.

TÀI LIỆU ĐƯỢC TIẾT LỘ

Các sự kiện và các nhà phân tích đều cho rằng tình hình quan hệ Hoa Kỳ và VNCH cũng như tình hình quan hệ của Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) và CSVN trong cuốn chiến Việt Nam đều là những chứng cứ bi thảm.

Tài liệu về những tình hình quan hệ Hoa Kỳ và VNCH đã được giới mã giả nội và ai muốn nghiên cứu cũng được, nhưng đến nay những tài liệu đó vẫn chưa được hoàn thiện và phân tích để làm bài học lịch sử vì những lý do thực tế công việc đó có thể ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại hiện tại của họ, còn đa số những Việt chiến công rớt sập sơ thảo và có khi còn tìm cách che giấu sơ thảo vì muốn tiếp tục sống với huyền thoại của một thời dĩ vãng xa xưa.

Trái lại, mặt đối mặt nhau “vua là đồng chí vua là anh em”, nhưng vì có những giai đoạn đã xảy ra các cuộc tranh chấp gay gắt, nên các tài liệu về tình hình quan hệ CSTQ và CSVN đã được hai bên chính thức công bố để tố cáo nhau trước công luận. Những tài liệu này chúng ta đã thấy được những mặt trái đằng sau mặt tình hình quan hệ CSTQ và CSVN, và CSVN đã tố cáo “cộng đồng” và “đỉnh cao trí tuệ loài người” của họ.

Nhưng chúng tôi đã nói, sau khi Bộ Trung Quốc “đẩy cho một bài học” vào năm 1979, CSVN đã cho công bố hai tài liệu quan trọng để tố cáo CSTQ:

- 1.- Sơ thảo về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua.
- 2.- Văn bản biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trong hai tài liệu này, CSVN đã chỉ ra CSTQ trên tàu ráo máng.

Đáp lại, nhân 50 năm kỷ niệm trận Địch Biên Phủ (1954 – 2004), CSTQ đã cho công bố một tập tài liệu có nhan đề “Ghi chép thực tế về việc đoàn công nhân quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chiến Pháp”. Tài liệu này được viết dưới hình thức hồi ký do những người trong cuộc ghi lại. Tuy nhiên, về vai trò đàn anh và kẻ thù, các tác giả đã không viết theo lối hồi ký như tài liệu của Đảng CSVN, mà viết một cách rớt lịch sử và những nhàn những rớt thẩm mỹ, ngấm cho thấy giới biệt rớt không có CSTQ không có chiến tranh Địch Biên Phủ, không có Hiệp Định Genève năm 1954 trao một nửa nước Việt Nam cho Đảng CSVN.

VIỆN TRƯỞNG TO LỊCH SỬ A TRUNG QUỐC

Nhưng chúng tôi đã chứng minh những lý do, từ 1946 đến 1949, Bộ Pháp Địch, Việt Minh chỉ có bằng chứng. Nhưng một biên niên sử bất ngờ xảy ra đã giúp Việt Minh lật lại thực tế, đó là việc Mao Trạch Đông đánh bại Tưởng Giới Thạch và thành lập chính phủ Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc vào ngày 1.10.1949. Hồ Chí Minh liền xin Mao Trạch Đông giúp Việt Nam chiến Pháp.

Vì phạm vi bài báo có giới hạn, chúng tôi xin tóm lược nội dung này như sau: kiện chính về sự viện trợ và vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến Pháp của Đảng CSVN (lúc đó gọi là Đảng Cộng Sản Đông Dương). Tài liệu này do các viên Trung Quốc là La Quý Ba, Trưởng Bộ Văn

Hoa, Vi Qu c Thanh, Vu Hoá Th m, v.v... biên so n.

1.- H Chí Minh c u vi n Trung Qu c

Chúng ta hãy nghe ông La Quý Ba, Tr ng Phái Đoàn C V n Trung Qu c đ u tiên k i:
“Trung Qu c m i ra đ i ch a đ c bao lâu, mùa đông năm 1949, Ch t ch H Chí Minh và Trung ng Đ ng C ng s n Đông D ng g i th cho Mao Ch T ch, Trung ng Đ ng C ng s n Trung Qu c, yêu c u Trung Qu c cung c p vi n tr và c ng i sang giúp Vi t Nam.
“Tháng 1/1950, H Chí Minh đích thân bí m t đ n B c Kinh, yêu c u Trung ng Đ ng C ng S n Trung Qu c vi n tr Vi t Nam ch ng Pháp.

“Trung ng Đ ng ta theo yêu c u c a H Chí Minh và Trung ng Đ ng Đông D ng, đã báo cáo và đ c Mao Ch T ch đ ng ý, quy t đ nh c tôi bí m t sang Vi t Nam, làm đ i di n liên l c gi a Trung ng Đ ng C ng s n Trung Qu c và Trung ng Đ ng C ng s n Đông D ng...”

C v n Tr ng Qu ng Hoa k rõ h n:

“M t bu i chi u h tu n tháng 1/1950, trên đ ng đ t g gh h uy n Qu ng Hòa t nh Cao B ng, Vi t Nam, có m t ông già, thân hình g y gò, đ u qu n khăn m t đi đ n c a Th y Kh u, Long Châu – Qu ng Tây, Trung Qu c. Ông già đó chính là H Chí Minh, Ch t ch Trung ng Đ ng C ng s n Vi t Nam (lúc đó g i là Đ ng C ng s n Đông D ng). Cùng đi v i H Chí Minh có Tr n Đ ng Ninh, y viên Trung ng Đ ng C ng s n Vi t Nam ph trách công tác h u c n c a Quân đ i Nhân dân Vi t Nam và năm, sáu tr lý.

“Chuy n đi này c a H Chí Minh hoàn toàn bí m t, ngay c lãnh đ o Trung ng Đ ng Vi t Nam cũng ch có s ít ng i bi t.

“H Chí Minh v a ch trì tri u t p đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th 2 Đ ng C ng s n Đông D ng, khi phân tích tình hình đ u tranh tr c m t, toàn th h i ngh nh t trí cho r ng: “Thi u quân chính quy, thi u binh ch ng và vũ khí h ng n ng công kiên, đánh thành, thi u ph ng ti n thông tin nhanh, thi u cán b th c s hi u đ c thao l c ch huy v n đ ng chi n” là v n đ l n nh t đ t ra tr c m t cu c chi n tranh ch ng Pháp lúc b y gi . Vì v y h i ngh nêu rõ, c n ph i g p rút dào t o và xây đ ng quân đ i nhân dân, xây đ ng b đ i ch l c thích ng v i tình hình đ u tranh m i. M c đích chuy n thăm Trung Qu c l n này c a H Chí Minh là thông báo tình hình đ u tranh ch ng Pháp c a Vi t Nam v i Trung ng Đ ng C ng s n Trung Qu c, yêu c u Đ ng C ng s n Trung Qu c và Chính ph Trung Qu c giúp xây đ ng quân đ i và c nhân viên quân s và vi n tr cho cu c đ u tranh ch ng Pháp c a nhân dân Vi t Nam...”

“Sáng ngày 27/6 các lãnh đ o ch ch t c a Đ ng và Nhà N c: Mao Tr ch Đông, L u Thi u K , Chu Đ c thân m t ti p h n 40 nhân viên c v n c a B c Kinh t i Di Niên đ ng, Trung Nam H i. Mao Tr ch Đông nói:

“Không ph i tôi mu n c các đ ng chí sang Vi t Nam, mà là Ch T ch H Chí Minh đ n Trung Qu c yêu c u chúng ta. Cách m ng chúng ta th ng l i tr c, nên giúp đ ng i ta, giúp h g i là ch nghĩa qu c t ”.

2.- Tình tr ng c a Vi t Minh trong b n năm đ u

La Quý Ba đã mô t tình tr ng c a Vi t Minh trong b n năm đ u nh sau:

“Quân Pháp ti n hành bao vây, phong t a, chia c t và không ng ng ti n công quân s và b n phá diên cu ng vào căn c đ a kháng chi n vùng núi Vi t B c. Lúc này, tình hình chi n tr ng vào giai đ o n c m c : Quân Pháp không th chinh ph c quân dân Vi t Nam, quân dân Vi t Nam nh t th i cũng khó phát đ ng ph n công, ch có th phân tán đánh du kích.”

KHAI THÔNG BIÊN GI I VI T TRUNG

C v n La Quý Ba nói v công vi c đ u tiên ph i làm nh sau:

“B c đ u tiên vi n tr Vi t Nam là ph i khai thông giao thông biên gi i Trung-Vi t, vì có th v t

từ việc trên Việt Nam mới có thể chuyển sang Việt Nam thu nhập lại. Chính quyền Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ mới con đường giao thông chuyển yếu trên biên giới Trung-Việt thì quân Pháp sẽ mất một thời gian.

1.- Chính đội đánh

Cố vấn La Quý Ba cho biết:

“Chúng có hai sự kiện khai thông con đường giao thông chuyển yếu biên giới Trung-Việt: một là đánh Cao Bằng tiếp giáp giữa Việt Nam và Quảng Tây; một nữa là đánh Lào Cai tiếp giáp giữa Việt Nam và Vân Nam. Đánh Cao Bằng trước hay đánh Lào Cai trước, hay là đánh cả hai cùng một lúc, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và Trung ương Đảng ta đều đã đi tra nghiên cứu, suy nghĩ trao đổi nhiều lần gần 3 tháng. Ngày 2.7.1950, Mao Trạch Đông gửi điện trả lời Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam:

“Đảng ý kiến đánh Cao Bằng trước, phương án tác chiến chuyển về Cao Bằng, chỉ sau khi Trận Canh Tân, do các đường chỉ quyết định như cũ cùng. Sau này tác chiến như thế nào do chính các đường chỉ căn cứ vào tình hình chuyển quyết định. Nếu chúng tôi có ý kiến, cũng chỉ để các đường chỉ tham khảo. Bởi vì các đường chỉ hiểu rõ tình hình hơn chúng tôi”.

2.- Chuyển bộ trận đánh

“Đường chỉ Trận Canh Tân là việc trước của Hồ Chí Minh để danh về Mao Trạch Đông và Trung ương Đảng ta. Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng ta cũng đường chỉ Trận Canh Tân làm để đi đến cả Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sang Việt Nam giúp chuyển chuyển huy chiến dịch Biên Giới, đoàn cố vấn quân sự đã tham gia chiến dịch biên giới...”

“Trong thời gian chuyển bộ chiến dịch Biên Giới, Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng đồng ý yêu cầu của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đưa một bộ phận quân đội nhân dân Việt Nam đến vùng núi Văn Sơn, Vân Nam, chuyển đến để hình, trang bị, huấn luyện, đồng thời giúp bộ phận quân đội này biên chế thành hai đội đoàn (tức 2 sư đoàn) hình thành hai quĩ đội, đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch biên giới...”

3.- Mặt trận đánh

“Ngày 16/9, chiến dịch Biên Giới bắt đầu. Đêm 16/9, Trung đoàn 174 bắt đầu công động pháo binh phía hậu, mặt trước tấn công quân địch ở Đông Khê (cách Cao Bằng 43km). Địch sợ ý nghĩa trọng đại của các loại hỏa lực, Quân đội Nhân dân Việt Nam liên tiếp chiếm lĩnh một số cứ điểm ngoặt về Đông Khê, những trận chiến chiến thắng sau khi tiến gần trung tâm phòng ngự của địch. Sáng sớm ngày 17, địch phản kích dữ dội sợ ý nghĩa trọng đại của máy bay. Do Quân đội Nhân dân Việt Nam thiêu hủy kho mìn, chuyển huy không kịp thời, nên rút lui khi trận đánh đã chiếm lĩnh.

“Sau khi Trận Canh Tân và Vi Quốc Thanh biết được tình hình này hết sức lo lắng, lập tức chuyển bộ chuyển huy tiến tuyến Quân đội Nhân dân, gặp Võ Nguyên Giáp, cùng nghiên cứu nguyên nhân trận công chuyển bại, ra lệnh cho đội để chuyển chuyển sự bố trí, bao vây chuyển, để phòng chuyển phá vây, đến thời sự tấn công lại...”

4.- Kết quả như thế nào?

Tài liệu cho biết:

“Sau khi cuộc chiến để kết thúc để tra ra, quân địch đóng giữ Đông Khê chỉ có hơn 2 đội đội, không đến 400 tên, quân đội Việt Nam với binh lực 7000 người, tiến công hai đêm, chuyển công vong 500 người một thời gian. Mặc dù cái giá rất lớn, nhưng mục tiêu trước của chiến dịch đã đạt được, tức là một thắng lợi không nhỏ.”

Ngày 14.10.1950, Hồ Chí Minh gửi cho Mao Trạch Đông một văn thư có nội dung như sau:

“Chúng tôi đã thắng lợi hoàn toàn trong chiến dịch Thất Khê – Cao Bằng (Ghi chú: Hồ Chí Minh viết lại: Thất Khê là đến Đông Khê thuộc Cao Bằng. Thất Khê cũng gần đó nhưng thuộc Lào Sơn. Cả hai nằm trên quốc lộ 4 nối Lào Sơn với Cao Bằng. Tôi đã viết về trận này).

Nguyên nhân lớn nhất của thế kỷ này là sự vi phạm tình cảm Đệ nhất Cộng sản Trung Quốc, Đệ nhất Cộng sản Liên Xô, sự nhit tình cảm đợng của các đợng chí Vân Nam, Quợng Tây, Quợng Đông không nà gian khố chồ p hành chồ thồ của các đợng chí trồ c tiồ p đợ giúp đợ chúng tôi. Tôi cầ n nêu lên công lao đợ c biồ t của Trầ n Canh, Nhiồ m Cầ ng, Vân Đồ t, Thiồ n Hồ u, Quý Ba, Kiồ m Anh, Phồồ ng Phồồ ng, Quợ c Thanh và các đợng chí cầ vồ n trong chiồ n đợ ch. Tóm lầ i, tôi cho rồ ng thế kỷ này là thế kỷ của đợ đợng lầ i Mao Trồ ch Đợng cách mồ ng, quợ c tồ chồ nghĩa. Tôi không nói lầ i khách sáo: “Cầ mồ n các đợng chí”, mà nói các đợng chí Viồ t Nam và nhân dân chúng tôi sầ nồ lồ c hầ nồ a giành lầ y thế kỷ lầ i cuồ i cầ ng lầ n hầ n, lầ y thành công đợ đợ n đáp sầ kồ vồ ng tha thiồ t và giúp đợ to lầ n của Đợng Cộng sản Trung Quốc, Đợng Cộng sản Liên Xô anh em”.

Tuy thiồ t bầ i không có lầ n, nhồ ng Tôồ ng Carpentier của Pháp rồ t ngồ c nhiên vì Cộng quân đã xồ đợng súng đợ i bác 75 ly và 105 ly đợ tầ n công. Tôồ trồ c không hầ có chuyồ n đó. Pháp bầ t đợ u nhồ n ra rồ ng Trung Quốc đã viồ n trồ cho Viồ t Minh đợ chồ ng lầ i Pháp.

HUỒN LUYỒN VÀ TRANG BỒ CHO VIỒ T MINH

Cầ vồ n Vi Quợ c Thanh cho biồ t

“Hiồ n nay (tồ c lúc đó) Viồ t Nam thành lồ p 3 đợ i đợ n (sồ đợ n), có đợ i đợ n vồ a mồ i thành lồ p sau khi La Quý Ba đợ n Viồ t Nam. Ý kiồ n của phầ Viồ t Nam là ngoài cầ quan Bồ Tôồ ng tham mồ u ra, bồồ c thồ nhồ t phồ i chồ n cầ cầ vồ n các cầ p cầ a ba sồ sang Viồ t Nam”.

Cầ vồ n Vu Hoá Thồ m cho biồ t thêm:

“Trầ n Canh và Vi Quợ c Thanh thông qua trao đợ i vồ i Võ Nguyên Giáp và nghe Bồ Tôồ ng Tham mồ u quân đợ i Viồ t Nam giồ i thiồ u tình hình, đã hiồ u đợồ c tình hình cầ bầ n cầ a hai phầ đợ ch và bầ n, và tình hình chuồ n bồ chiồ n đợ ch:

“Chiồ n tranh chồ ng Pháp của Viồ t Nam tuy đã bồồ c vào năm thồ nă m, nhồ ng Quân đợ i Nhân dân Viồ t Nam vồ cầ bầ n vồ nồ giai đợồ n đánh du kích, chồ a qua chiồ n đợ u đánh, tiêu diồ t mồ t tiồ u đợ n đợ ch hoàn chồ nh trồ lên. Hiồ n nay tuy đã thành lồ p 2 đợ i đợ n (đợ i đợ n 304 và 308) và 3 trung đợ n đợ c lồ p (trung đợ n 174, 209, 148) nhồ ng đợ i đợ n đợ u chồ a qua tác chiồ n tồ p trung, trung đợ n cũng rồ t ít có kinh nghiồ m tác chiồ n tồ p trung, vồ cầ bầ n vồ n là lầ y tiồ u đợ n, đợ i đợ i làm đợ n vồ phân tán tiồ n hành chiồ n tranh du kích.

Cầ Vồ n La Quý Ba nói rồ:

“Trong mồ y năm công tác tồ i Viồ t Nam, tiồ n hành viồ n trồ và giúp đợ Viồ t Nam, bầ t kồ là cung cầ p viồ n trồ cho Viồ t Nam bao gồ m vũ khí đợ n đợồ c, trang bồ quân sồ , lồồ ng thồ c, vồ i vóc, thuồ c men y tồ , máy móc thông tin, phồồ ng tiồ n giao thông, các loồ i thồ c phồ m v.v... hay bầ t kồ là giồ i thiồ u kinh nghiồ m đợ u tranh cách mồ ng của Trung Quốc cho Viồ t Nam, giúp Viồ t Nam tác chiồ n và công tác, chúng tôi đợ u làm theo chồ thồ và đợ y bồ o đó của Mao Chồ tồ ch, Trung Quợ Đợ ng.”

Vồ i lồ c lồồ ng yồ u kèm lúc ban đầu nhồ vồ y, nhồ ng nhồ đợồ c viồ n trồ đợ i dào và sồ huồ n luyồ n của các cán bồ Trung Quốc, quân đợ i Viồ t Minh đã ngày càng lầ n mồ nh và có thồ đợồ ng đợ u vồ i Pháp. Chúng ta thồ y, trong trầ n Đồ n Biên Phồ , Viồ t Minh và Trung Quốc đã huy đợ đợồ c mồ t lồ c lồồ ng hùng hầ u nhồ sau:

Ba sồ đợ n 304, 308 và 312, mồ i sồ đợ n có đợ toàn bồ 3 trung đợ n. Sồ đợ n 316 vồ i 7 tiồ u đợ n và mồ t tiồ u đợ n pháo. Sồ đợ n 351 gồ m có: Trung đợ n pháo 675 vồ i 15 đợ i bác sồ n pháo 75 ly và 20 súng cầ i 120 ly; Trung đợ n 41 vồ i 3 tiồ u đợ n pháo 105 ly; và Trung đợ n phòng không 367 vồ i 36 súng cao xồ kiồ u Liên Xô. Tôồ t cầ lồ c lồồ ng này đợ u do Trung Quốc huồ n luyồ n và trang bồ .

Tính chung Cộng quân đã xồ đợ ng 63.000 quân chính quy cho trầ n Đồ n Biên Phồ , trong đó có 50.000 đợ i đợ n tồ i mồ t trồ n và 13.000 phồ trách viồ c yồ m trồ . Ngoài ra, có khoồ ng 30.000 dân

công đợc huy đợng đợc khuôn vắc đợn đợc và lợng thợc. Trên 600 xe vờn tợi kiờu Molotova đợc xõ đợng đợc vờn chuyờn trên mợt con đợng dài 1.000 cây sợ tợ các tợnh Trung Hoa đợn Đợn Biên Phợ. Mợt đợo quân xe thợ và gợng gánh cũng đợc huy đợng đợ đợa tợp liờu tợ hợu phợng ra tợn tuyờn.

Hiờn nay đang có tranh luờn vờ kợ hoợch tợn công Đợn Biên Phợ và đợu khiờn trợn chiờn này là do các cợ vờn Trung Quợc hay do “đợnh cao trí tuợ loàì ngợi” cợa đợng CSVN. Các tài liờu cợa Trung Quợc mợi công bợ cho thợy các cợ vờn Trung Quợc đã đợng vai trò chính trợn chiờn Đợn Biên Phợ. Đợng CSVN đã chợ thợ cho các cợp tìm tài liờu đợ phợn chợng ngợi cợ i, nhợng chợa thợy công bợ. Đây là chuyờn dài chúng tợi sợ trình bày trong mợt đợp khác.

TỢI SAO GIỚP VIỚT NAM?

Cợ Vờn La Quý Ba cho biợt:

“Trong tình hình trong nợc, quợc tợ lúc bợy giờ rợt nghiêm trợng, nhiờm vờ nợng nợ, khó khăn rợt lờn, Mao Chợ Tợch, Trung Quợ đợng vờn không chút do đợ quyợt đợnh viờn trợ cho ViỚt Nam chợng Pháp, ra sợc cung cợp viờn trợ quân sợ, viờn trợ tài chính kinh tợ vô tợ và không hoàn lợi cho ViỚt Nam, cợ cợ vờn sang giỚp ViỚt Nam tác chiờn và công tác. Đợu đợ chợng tợ đợy đợ tinh thợn quợc tợ vô sợn vĩ đợi cợa Mao Chợ tợch, Trung Quợ đợng.”

Còn Mao Trợch Đợng tuyên bợ:

“Bờn xâm lợc thợc dân Pháp là kợ thù cợa nhân dân ViỚt Nam, cũng là kợ thù cợa nhân dân Trung Quợc; Trung Quợc giỚp ViỚt Nam đánh bợi quân xâm lợc thợc dân Pháp, lợp lợi hoà bình ợ ViỚt Nam, đợ là Trung Quợc giỚp ViỚt Nam. Còn ViỚt Nam đánh bợi bờn xâm lợc thợc dân Pháp, đợi chúng ra khợi ViỚt Nam, biên cợng phía Nam cợa Trung Quợc cũng giợi toợ khợi mợi đợ do cợa bờn xâm lợc thợc dân Pháp, đợ lợi là ViỚt Nam giỚp Trung Quợc. Không thợ chợ nói Trung Quợc giỚp ViỚt Nam, phợi nói rợng ViỚt Nam cũng giỚp Trung Quợc, là sợ giỚp đợ lợn nhau”.

Trong tợp “Số thợ tợ vờ quan hợ ViỚt Nam – Trung Quợc trong 30 năm qua”, đợng CSVN cho biợt rõ hợn.

Chợ Tợch Mao Trợch Đợng khợng đợnh:

“Chúng ta phợi giành cho đợc Đợng Nam Châu Á bao gợm miờn Nam ViỚt Nam, Thái Lan, Miờn Đợn, Malaysia và Singapore... Mợt vùg nhợ Đợng Nam Châu Á rợt giầu, ợ đây có nhiờu khoáng sợn... xợng đợng vờ sợ tợn kém cợn thiợ tợ chiợ m lợy...”

Còn Thợ Tợng Chu Ân Lai nói:

“Nợc chúng tợi lờn nhợng không có đợng ra, cho nên rợt mong Đợng Lao Đợng ViỚt Nam mợ cho mợ t con đợng xuợng Đợng Nam Châu Á.”

Nói mợt cách khác, Trung Quợc muờn biờn Đợng CSVN thành mợ t tên lính đánh thuờ (mercenary) cợa Trung Quợc.

KỢT QUỢ TAI HỢI

Khi nhợn viờn trợ kinh tợ và quân sợ cợa Trung Quợc, đợng CSVN phợi thi hành chính sách “cợi tợ o xõ hợi chợ nghợa” rợp khuôn theo kiờu mợu cợa Trung Quợc, đợn hình nhợ t là chính sách cợi cách ruợng đợ t.

Bợ “Lợch sợ kinh tợ ViỚt Nam 1945-2000”, tợp 2, (giai đợn 1955-1975) do Viờn Kinh Tợ ViỚt Nam xuợ t bợn tợi Hà Nợi năm 2004, cho biợt cuợc Cợi Cách Ruợng Đợ t đợ t 5 (1955-1956) đợc thợc hiờn ợ 3.563 xõ, vời khoợng 10 triờu dân. Tợ lợ đợa chợ đợc quy đợnh trợc là 5,68%. Các đợi và các đợn Cợi Cách Ruợng Đợ t đợu ra sợc truy bợc đợ cợ đôn tợ lợ đợa chợ lên 5% nhợ đã quy đợnh. Nhợ vờy tợng sợ ngợi bợ quy là “đợa chợ” phợi là trên 500.000 ngợi. Cũng theo tài liờu này, có 172.008 ngợi đã bợ đợu tợ, tợc bợ giợ t. Tuy nhiờn, sau khi sợa sai và kiợm tra lợi, Đợng và Nhà Nợc nhợn thợy trong sợ 172.008 nợn nhân cợa cuợc Cợi Cách Ruợng Đợ t, có

đ n 123.266 ng i đ c coi là oan (chi m đ n 71,6%).

Sau đây là nh ng con s c th v các n n nhân:

Đ a ch c ng hào gian ác: 26.453 ng i, trong đó s đ c coi b oan là 20.493 ng i (77,4%);

Đ a ch th ng: 82.777 ng i, trong đó s đ c coi b oan là 51.480 ng i (62,19%);

Đ a ch kháng chi n: 586 ng i, trong đó s đ c coi b oan là 290 ng i (49,4%);

Phú nông: 62.192 ng i, trong đó s đ c coi b oan là 51.003 ng i (82%).

Khi đ ng CSVN không đi theo đ ng l i “c i t o xã h i” c a Mao Tr ch Đông mà theo đ ng l i c a Liên Xô, Trung Qu c đã “d y cho Vi t Nam m t bài h c”!

Qua các s ki n lịch s đ c công b , các s gia và các nhà phân tích đ u đi đ n k t lu n r ng n u năm 1945 đ ng CSVN không đ a đ t n c Vi t Nam đi theo ch nghĩa c ng s n, dùng dân t c Vi t Nam làm v t thí nghi m cho m t ch nghĩa phiêu l u, Vi t Nam đã thoát kh i m t cu c chi n kéo dài 30 năm v i nh ng h u qu r t th m kh c. N u không có đ ng CSVN, n c Vi t Nam đã có đ c l p và t do t lâu r i.

Ngày nay, ch nghĩa c ng s n đã s p đ ngay chính trung tâm đ u n o c a nó và các nu c c ng s n còn l i, k c đ ng CSTQ và đ ng CSVN, đã không theo ch nghĩa c ng s n n a mà đi theo kinh t th tr ng. Đi u này ch ng t c đ ng CSTQ l n đ ng CSVN đã m c th nhìn nh n đi theo con đ ng xã h i ch nghĩa là sai l m.

V s vi n tr và vai trò c a Trung Qu c trong tr n Đ i n Biên Ph , Giáo S Nguy n Quang Ng c, Vi n Tr ng Vi n Vi t Nam H c Hà N i, đã nói:

“Tr c đây, ph n nào các nhà nghi n c u không quan tâm tài li u Trung Qu c. Nh ng sau vi c Trung Qu c công b , đã có nhi u h i th o B c Kinh, nhi u n i khác. Tài li u c a các bên đã đ c khai thác, đ nhìn nh n khách quan h n. Ch b y gi n u th o lu n, mà anh nào cũng ch bi t tài li u c a mình, khai thác có l i cho mình thì nh v y là phi khoa h c.”

Nói cách khác, l i vi t s m t chi u, “ta hay đ ch đ”, “ta th ng đ ch thua”... mà đ ng CSVN và đ a s ng i Vi t ch ng c h i ngo i đã theo đ u i trong m y ch c năm qua, s ph i nh ng ch cho nh ng s th t lịch s đang đ n đ n xu t hi n.

(12.5.2009)